

ภาพกิจกรรมการจัดประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
ประจำปี 2567 และกิจกรรมการกุศลเพื่อหารายได้สมทบทุนชมรมผู้สูงอายุตำบลส้มป่อย



รายงานผลการประชุมเพื่อร่วมกำหนดแนวทางและวางแผนการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 และกิจกรรมการกุศลเพื่อหารายได้สมทบทุนชมรมผู้สูงอายุตำบลส้มป่อย

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมเพื่อร่วมปรึกษาหารือ กำหนดแนวทางและวางแผนการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 และจัดกิจกรรมการกุศลเพื่อหารายได้สมทบทุนชมรมผู้สูงอายุตำบลส้มป่อย ร่วมกับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย กำนันตำบลส้มป่อย ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลส้มป่อย ในวันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อร่วมปรึกษาหารือกำหนดแนวทางและวางแผนการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 และกิจกรรมการกุศลเพื่อหารายได้สมทบทุนชมรมผู้สูงอายุตำบลส้มป่อย โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมดังนี้

กิจกรรมที่ 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบของการฝึกอบรม ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในตำบลส้มป่อยได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต เป็นการพัฒนาผู้สูงอายุให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในการดำเนินชีวิต ตลอดจนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง และดำรงชีวิตด้วยตนเองได้อย่างมีคุณค่า ซึ่งจะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถเปลี่ยนจาก “ภาระ” ให้เป็น “พลัง” ของสังคม

กิจกรรมที่ 2 การจัดกิจกรรมการกุศลเพื่อหารายได้สมทบทุนชมรมผู้สูงอายุตำบลสัมป่อย โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 10 - 11 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 ในภาคกลางคืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุตำบลสัมป่อยให้มีความเข้มแข็ง มีงบประมาณเพียงพอในการดูแลจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลสัมป่อยได้อย่างทั่วถึง โดยการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การร่วมนำขลุ่ย การแสดงมหรสพลิเก ชุมนัจฉาพาเพลิน (ตกไข่ปลา) กิจกรรมป๊อปปี้ และการออกร้านต่างๆ เพื่อหารายได้สมทบทุนชมรมผู้สูงอายุตำบลสัมป่อย

โดยผู้ร่วมประชุมมีข้อเสนอ ข้อตกลง หรือมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

1. การจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 เห็นควรดำเนินกิจกรรมตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อยได้จัดกำหนดไว้

2. กิจกรรมการกุศลภาคกลางคืนเนื่องจากเป็นกิจกรรมการกุศลเพื่อหารายได้สมทบทุนชมรมผู้สูงอายุตำบลสัมป่อย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในตำบลสัมป่อย จึงเห็นควรให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมดังนี้

- ชุมนัจฉาพาเพลิน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อยรับผิดชอบดำเนินการ
- กิจกรรมป๊อปปี้ มอบหมายให้ผู้นำชุมชนจัดหาคณะทำงานร่วมกิจกรรมป๊อปปี้
- ในส่วนของชุมนุมชาดอกไม้รูปเทียนและจุดตั้งกองผ้าป่า มอบหมายให้คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเป็น

ผู้ดำเนินการ

- ร่วมนำขลุ่ย มอบหมายคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อย

รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการ

ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อย ได้นำข้อเสนอแนะ ข้อตกลง ตามมติที่ประชุมนำไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 และกิจกรรมการกุศลเพื่อหารายได้สมทบทุนชมรมผู้สูงอายุตำบลสัมป่อย ประจำปี 2567